

๒.๙ การขายทอดตลาดครั้งนี้ เทศบาลตำบลเวียงสระ จะขายทอดตลาด “พัสดุฯ ที่ชำรุด” โดยแยกขายทีละกอง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและประมูลเพียงราคาเดียว

๒.๑๐ เทศบาลตำบลเวียงสระ ทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่พิจารณาราคาสูงสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอแต่ละรายการก็ได้ หรือยกเลิกการเสนอราคาเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา

หากปรากฏว่าผู้ประมูลสมยอมในการเสนอราคา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของเทศบาลตำบลเวียงสระ เป็นเด็ดขาด ผู้ประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

๒.๑๑ ในระหว่างการขายทอดตลาด หากไม่มีผู้ใดเสนอราคาที่สูงกว่าอีกแล้ว คณะกรรมการฯ จะทำการเปิดการประมูลขายทอดตลาดสำหรับรายการนั้น ๆ โดยวิธีการนับ ๑ ถึง ๓ ให้ถือว่าผู้ทีเสนอราคาไว้สูงสุดคนสุดท้าย เป็นผู้ชนะการประมูลสำหรับพัสดุนั้น

แต่ในกรณีที่ยังนับไม่ถึง ๓ ผู้เข้าประมูลรายอื่นมีสิทธิเสนอราคาที่สูงกว่าได้ โดยคณะกรรมการขายทอดตลาด จะดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ไปจนครบทุกรายการ

๒.๑๒ ผู้ชนะการประมูล จะต้องจ่ายเงินสดทันที หลังสิ้นสุดการประมูล หากผู้ชนะการประมูล ไม่สามารถชำระเงินสดในคราวเดียวกันได้ ให้วางเงินสดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาประมูลได้ส่วนที่เหลือ ต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันประมูลได้และทำหนังสือขอตกลงให้ไว้ต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด พร้อมทั้งรับพัสดุที่ขายทอดตลาด หรือจะชำระทั้งหมดพร้อมทั้งรับพัสดุไปก็ได้

หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว เทศบาลตำบลเวียงสระ จะถือว่าผู้ชนะการประมูล ละเลยไม่ใช้ราคา และสละสิทธิ์ในของที่ประมูลได้ ซึ่งเทศบาลตำบลเวียงสระ จะริบเงินมัดจำ และของที่ประมูลได้ทั้งหมด และจะดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ ในคราวต่อไป

และถ้าปรากฏว่า การขายทอดตลาดครั้งใหม่ ได้เงินที่ขายทอดตลาด ซึ่งเมื่อรวมกันกับเงินที่รับไว้ไม่คุ้มค่างกับราคาซื้อขายทอดตลาดเดิม ผู้ชนะการประมูลราคาสูงสุด (คนเดิม) ต้องรับผิดชอบในส่วนของที่ราคาขาดอยู่ พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

๒.๑๓ ผู้ชนะการประมูล จะต้องขนย้าย “พัสดุฯ ที่ชำรุด” ที่ซื้อไว้ทั้งหมด พร้อมกับลบตราสัญลักษณ์ ตัวอักษร หรือตัวเลขอื่นใด อันเกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลเวียงสระ ออกจาก “พัสดุฯ ที่ชำรุด” นั้น ๆ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว เทศบาลตำบลเวียงสระ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้

การเคลื่อนย้าย “พัสดุฯ ที่ชำรุด” ออกไปจากบริเวณที่พัสดุนั้นตั้งอยู่ผู้ชนะการประมูลได้ ต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ประมูลได้ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น นั้น

๒.๑๔ กรณีที่เป็น “พัสดุฯ ที่ชำรุด” ที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น จะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามราคาที่ประมูลได้ และทางเทศบาลตำบลเวียงสระ จะนำพัสดุนั้นไปโอนกรรมสิทธิ์อย่างช้า ภายใน ๕ วันทำการ ซึ่งค่าฤชาธรรมเนียม ค่าอากร และค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์พัสดุนั้น ผู้ประมูลได้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น